

การเปิดเผยโอกาสให้มีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด



เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายวิจิต ธานีวรรณ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น (๑) แจ้งประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และประกาศ เจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

(๓) มอบนโยบาย ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ

(๔) การปรับปรุง / ทบทวนโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(๕) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริต ประพฤติมิชอบ

(๖) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

(๗) ประชุมจัดงานวันเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗





ในการนี้ นายวิจิต ธานีวรรณ นายกองค้การบรหการส่วนตำบลพระเจ้า แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ คือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ในการตรวจสอบประจำปี พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ไม่มีการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน การประชุมครั้งนี้ หวังว่าจะยิ่งเป็นการกระตุ้นเตือนยกระดับ / ปรับปรุง / พัฒนา / ส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ลดความเสี่ยงการทุจริต / พัฒนาปรับปรุง ผลการประเมิน ITA และมีการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้ดียิ่งขึ้น / ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใดยิ่งขึ้น ต่อไป

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบถามความเห็นในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การควบคุมการแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่กำหนดเป็นความผิด พ.ศ. ๒๕๖๗ และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้ผู้แทนประชาคมซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกข้อบัญญัติดังกล่าวได้ และเป็นผลให้จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ครบชั้นต่ำตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ขอขอบคุณทุก ๆ คน ที่ให้ความสนใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

(นางเกษศิริ ปรินทอง)
นิติกรชำนาญการ
ผู้บันทึก







เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ งานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕



